

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)

กุมภาพันธ์ 2567

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

BGF Asian High Yield Bond Fund, Class D2 USD

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



บทสรุป



ภาพรวมตลาด

ตลาดตราสารหนี้ high yield ของเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.32 ในเดือนกุมภาพันธ์



ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.96 และนับเป็นการปรับตัวที่เข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดในอินเดียเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อกองทุน ขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในสิงคโปร์เป็นปัจจัยกดดันต่อผลการดำเนินงาน

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจำนวนมากในจีนยังคงมีเสถียรภาพ ขณะที่ยังคงมีสัดส่วนการลงทุนแบบเชิงรับเพื่อรองรับกับความเสถียรในระยะสั้นของหมวดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่บริษัท

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

ภาพรวมตลาด



- ในเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดตราสารหนี้ high yield ของเอเชีย ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี iBoxx ChinaBond Asian High Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.32 ขณะที่หมวดธุรกิจเกือบทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น
- รายได้ของธุรกิจท่องเที่ยวในจีนช่วงเทศกาลตรุษจีนอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่เกิดขึ้นในปี 2562 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เป็นแรงขับเคลื่อนความคาดหวังที่ว่าความเข้มแข็งของอุปสงค์จากผู้บริโภคชาวจีนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้บ้างในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะเงินฝืด ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนในเดือนมกราคมอยู่ที่ระดับร้อยละ -0.8 y-y
- ด้านอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง 1 ปี (MLF) อยู่ในระดับคงเดิมที่ร้อยละ 2.5 สอดคล้องกับมุมมองคาดการณ์ของตลาด ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี 1 ปี (LPR) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันแม้ว่าตลาดคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ -0.05 ในทางตรงกันข้าม LPR อายุ 5 ปี (อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานหลักสำหรับการกำหนดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์) ถูกปรับลดลงมากกว่าที่คาดไว้ 25 bps เนื่องด้วยความพยายามในการรักษาเสถียรภาพของตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งยังคงมีความอ่อนแอ
- นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามผลการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนมีนาคม โดยนายกรัฐมนตรี Li จะประกาศเป้าหมายด้านเศรษฐกิจสำหรับปี 2567 อาทิเช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อ, การขาดดุลการคลัง และการว่างงาน ซึ่งคาดว่าแนวโน้มโดยรวมจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ แม้ว่าอาจจะไม่มีแนวโน้มของมาตรการกระตุ้นด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก
- สำหรับกิจกรรมในภาคการผลิต ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของจีนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) และ Caixin อยู่ที่ระดับ 49.1 จุด และ 50.9 จุด ตามลำดับ
- เมื่อพิจารณาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภาคการผลิตมีแนวโน้มได้รับแรงส่งเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากอุปสงค์ของภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันของราคาที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ของอินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 56.9 จุด และนับเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 5 เดือน ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทุน BGF Asian High Yield Bond ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 สุกติหลังหักค่าธรรมเนียม ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.32
- การคัดเลือกตราสารลงทุนแบบเชิงรุกเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในตราสารหนี้ high yield ของอินเดียเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อกองทุน เนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุนจากเหตุการณ์เฉพาะของผู้ออกตราสาร สำหรับปัจจัยบวกประการถัดมา ได้แก่ สัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในตราสารหนี้ของศรีลังกา, สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในตราสารหนี้หมวดคาสีโนของมาเก๊า
- นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ high yield ของญี่ปุ่น ปรับตัวเป็นปัจจัยบวกเช่นกัน โดยกองทุนมีสถานะ short ในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ (CDS) ซึ่งส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของ CDS ปรับตัวแคบลงในเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งกองทุนมีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในตราสารออกใหม่ จึงส่งผลให้กองทุนสามารถสร้างกำไรได้จากทั้ง 2 การลงทุน
- ในอีกด้านหนึ่ง ปัจจัยบวกเพิ่มเติมมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในตราสารหนี้ high yield หมวดอุตสาหกรรมของจีน และตราสารหนี้ high yield ของอินโดนีเซีย รวมไปถึงตราสารหนี้หมวดอสังหาริมทรัพย์ของจีน ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านเครดิตในเชิงบวก
- ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนมาจากการคัดเลือกตราสารลงทุนในตราสารหนี้ high yield ของสิงคโปร์และการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนปรับลดค่าความผันผวนต่อตลาด (beta) ของพอร์ตการลงทุนเล็กน้อยจาก 1.21 เป็น 1.18
- กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของศรีลังกา, ตราสารหนี้ high yield ของสิงคโปร์ และตราสารหนี้ investment grade ของฮ่องกง รวมไปถึงตราสารหนี้ของซาอุดีอาระเบีย
- กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้หมวดคาสีโนของมาเก๊า รวมไปถึงการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในจีน เช่น ตราสารหนี้หมวดอสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้ high yield หมวดอุตสาหกรรม และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

- ในด้านการบริหารสกุลเงินต่างประเทศ กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพสกุลเงินเยน เพื่ออาศัยโอกาสจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นญี่ปุ่น อีกทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพสกุลเงินฮ่องกง และตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ รวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินปอนด์ และสกุลเงินยูโร (ผู้ออกอยู่ในภูมิภาคเอเชีย) ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตามกองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินหยวนจีน



มุมมองตลาด



- **ตราสารหนี้ HY ของอินเดีย:** การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียมีความเข้มแข็ง และได้รับผลกระทบจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศ อย่างจำกัดโดยเปรียบเทียบ โดยคาดว่ากลุ่มพลังงานทดแทนจะได้รับปัจจัยบวกจากทิศทางการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG), ความสามารถในการสร้างรายได้, ความมุ่งมั่นจากผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และมุมมองเชิงบวกในด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังคาดว่าบริษัทผู้ผลิตเหล็กจะสามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นบวก ควบคู่ไปกับแผนการลงทุนที่สามารถบริหารจัดการได้และระดับหนี้สินของบริษัทที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สภาพแวดล้อมของสินเชื่อในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ผู้ให้บริการสนามบิน) เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับธุรกิจการเงินนอกภาคธนาคาร ผู้จัดการกองทุนคาดว่ากลุ่มธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและความเข้มแข็งของงบดุลเป็นปัจจัยสนับสนุน
- **ตราสารหนี้ HY ของอินโดนีเซีย:** สภาพแวดล้อมทางมหภาคของอินโดนีเซียยังคงมีความยืดหยุ่นโดยเปรียบเทียบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับแข็งแกร่ง, แรงสนับสนุนสำหรับอุปสงค์ของตลาดที่อยู่อาศัย และอัตราการติดเชื้อ COVID-19 ในระดับต่ำ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าหมวดอสังหาริมทรัพย์จะได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในระดับดีและมีการฟื้นตัวของกำลังซื้อจากผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินนโยบายและสภาพแวดล้อมของภาคธนาคารยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน สำหรับในหมวดสาธารณูปโภค ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากประวัติการดำเนินงานในระดับดี เพื่อที่จะสามารถชดเชยความต้องการจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า
- **ตราสารหนี้ในหมวดการเงิน:** กองทุนยังคงมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดธนาคารของจีน เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่เริ่มแพง อย่างไรก็ตามกองทุนยังคงมีการลงทุนเชิงแท็กติก ด้วยการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเมื่อการประเมินมูลค่ามีความน่าดึงดูดมากขึ้น และเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัจจัยพื้นฐานเข้มแข็งเป็นหลัก ขณะที่ตราสารหนี้นอกหมวดการเงินของจีนยังคงสร้างผลตอบแทนอย่างแข็งแกร่ง และสัดส่วนการลงทุนเกือบทั้งหมดลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับชาติ นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าหมวดธนาคารของเอเชียเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี รวมถึงมีฐานเงินทุนและระดับสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยธนาคารเหล่านี้ตั้งสำรองเงินสดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกทั้งมีการพึ่งพาการระดมทุนจากตลาดในระดับต่ำ ทั้งนี้ หมวดธนาคารสามารถพึ่งพาการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากรัฐบาลได้หากว่ามีความจำเป็น ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานมีความเข้มแข็ง และความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

- **หมวดดอสังหาริมทรัพย์ของจีน:** กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนแบบเชิงรับเพื่อรองรับกับความเสถียรในระยะสั้น โดยปัจจุบันกองทุนเน้นลงทุนในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่บริษัท ซึ่งในระยะสั้นมีโอกาสถูกกดดันจากการไต่ถอนคืนในระดับต่ำ, สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างแข็งแกร่ง และมีภาระผูกพันในการจ่ายหนี้สินเล็กน้อย ทั้งนี้ ในปัจจุบันหมวดดอสังหาริมทรัพย์ของจีนมีสัดส่วนขนาดเล็กมากในตลาด ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดว่าผลกระทบต่อผลการดำเนินงานจะอยู่ในระดับต่ำ
- **ตราสารหนี้นอกภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน:** ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจำนวนมากในจีนยังคงมีเสถียรภาพ ขณะที่ผู้ออกตราสารยังขาดแคลน เนื่องจากทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการระดมทุนในประเทศ อย่างไรก็ตามอุปสงค์ของนักลงทุนชาวจีนยังแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้ความผันผวนของตราสารในตลาดอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนของหลายกลุ่มหมวดธุรกิจ อาทิเช่น หมวดพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, หมวดพลังงาน, หมวดค้าปลีก และหมวดการแพทย์ รวมไปถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนในสกุลเงินหยวน โดยเฉพาะในหมวดการเงินและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- **ตราสารหนี้ของประเทศชายขอบ:** ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกตราสารลงทุนในกลุ่มประเทศปาकिสถาน, มองโกเลีย, เวียดนาม และศรีลังกา
- **ตราสารหมวดคาสีโนของมาเก๊า:** หมวดธุรกิจได้รับแรงสนับสนุนเชิงเทคนิคจากการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจีน และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการเดินทางท่องเที่ยว รวมไปถึงปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้นตัว และอันดับเครดิตที่ยังคงมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมองเห็นโอกาสของการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ตามอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการถือครองในระดับสูง รวมไปถึงตราสารหนี้ระยะยาวที่มีราคาต่ำ ซึ่งมีโอกาสที่อัตราผลตอบแทนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกบ้าง

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)
นโยบายการลงทุน	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF Asian High Yield Bond Fund, Class D2 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ซึ่งออกโดยภาครัฐและองค์กรของรัฐ และบริษัทที่มีถิ่นฐานหรือมีการดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของกองทุน	
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

๑ กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

๑ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

๑ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

๑ กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

๑ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก BGF Asian High Yield Bond Fund ณ ก.พ. 67 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน